

SEIKO Sport Summer Collection [ไซโก สปอร์ต ซัมเมอร์ คอลเลคชั่น] สปอร์ต ไม่กลัวน้ำ...ทำลายทุก ความท้าทาย !!

พบกับ!..ปฏิบัติการท้าลมร้อน จากนาฬิกาสปอร์ตสุดท้าทายแห่งมหานครไซโก ผู้นำเทคโนโลยีเรือนเวลาคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น กับ 3 รุ่น 3 สไตส์ ที่ไซโกขอแนะนำในช่วงซัมเมอร์ พร้อมกันทั่วประเทศ

อากาศร้อนขนาดนี้ จะมัวนั่ง นอน อยู่บ้านกันทำไม ออกมาท้าทายแสงแดด สายลม และคลื่นน้ำกันดีกว่า เพราะซัมเมอร์นี้ ไม่ว่าจะไปดำน้ำ หรือจะตะลุยแอดเวนเจอร์กับกีฬาทางน้ำแบบเร้าใจ ไซโก ก็ขอตามไปด้วยทุกที่ กับ **SEIKO Sport Summer Collection [ไซโก สปอร์ต ซัมเมอร์ คอลเลคชั่น]** สปอร์ตวอทช์เท่ๆ 3 สไตส์ ที่พร้อมตะลุยอย่างมั่นใจ แม้จะใส่อยู่น้ำก็ตาม



เริ่มกันด้วยเจ้าปีศาจแห่งท้องทะเล ที่พกพาความเท่แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาให้ได้ โดดเด่นกว่าใครๆ กับ **SEIKO Monster The Fang [ไซโก มอนสเตอร์ เดอะ ฟัง] (SRP315) “เขี้ยว”** ดำนานอสูรกายแห่งท้องทะเล ผู้ทรงพลัง สง่างาม ท่ามกลางแสงแดด และสายลม พร้อมอालะวาดใต้ท้องทะเลได้อย่างปราดเปรียวเร้าใจในระดับความลึกถึง 200 เมตร พร้อมเม็ดมะยมและฝาหลังเกลียวสุดอึด เพื่อป้องกันตัวเครื่อง Cal.4R36 และกลไกจักรกลอัตโนมัติที่ขึ้นลานได้ด้วยมืออย่างเต็มพิกัด ลดการสะท้อนจากแรงกดดันของน้ำ ภายในยังบรรจุแทมทิมไว้ถึง 23 เม็ด เพื่อลดแรงเสียดสีในการขับเคลื่อนของเวลา

ภายนอกโฉบเฉี่ยวด้วยหน้าปัดสีส้มสดใส ราวกับดวงอาทิตย์ที่คอยส่องแสงตัดกับท้องฟ้าสว่างจ้าอย่างลงตัวและสีส้มสดใสจากหน้าปัดเขี้ยวอสูรเรือนนี้เอง ที่จะคอยส่องนำทางให้คุณได้สนุกกับกีฬาทางน้ำได้อย่างเต็มอิม ชัดเจนด้วยลูมิโบรท์แรงๆ บนเข็มและขีดบนหน้าปัด ตัวเรือนและสายยางคุณภาพชั้นเยี่ยม พร้อมสนุกกับทุกแอดเวนเจอร์แบบไม่มีสะดุดกับการสำรองพลังงานได้ยาวนานถึง 41 ชั่วโมง ในราคา 15,100 บาท



พบกับเทคโนโลยีแห่งรหัสการสื่อสารระหว่างภาคพื้นดินกับทางอากาศ ความท้าทายรุ่นล่าสุด ที่พร้อมให้บุกตะลุยได้ทั้งบนบกและในน้ำกับ **SEIKO Superior Explorer Limited Edition [ไซโก ซูพีเรีย ลิมิเต็ด เอ็ดดิชั่น] (SSA113)** สปอร์ตวอทช์รุ่นใหญ่ กับฝาหลังเปลือย ขนาด 45.5 มม.ในระบบจักรกลที่เลือกขึ้นงานได้ด้วยมือ บนตัว

เครื่องคุณภาพ 4R ส่องามกับตัวเรือนสีดำเข้มพร้อมเข็มทิศขนาดใหญ่ บนหน้าปัดย่อยตำแหน่ง 10 นาฬิกา โดดเด่นกับการหมุนเทียบทิศบนข้อมือพร้อมฟังก์ชันแสดงสัญลักษณ์สัญญาณฉุกเฉินระหว่างภาคพื้นดินกับทางอากาศ **ที่ได้โควตาพิเศษนำเข้ามาในประเทศไทยเพียง 500 เรือน จาก 2,000 เรือนทั่วโลกเท่านั้น** มาพร้อมกล่องพิเศษและสายยางพิเศษเฉพาะรุ่น **อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการกันน้ำได้ลึกถึง 100 เมตร** เพื่อการผจญภัยที่ไร้ขีดจำกัด **ในราคา 16,000 บาท**



ปิดท้ายกันที่ **SEIKO Solar Diver Chronograph [ไซโก โซลาร์ ไดเวอร์ โครโนกราฟ] (SSC019)** นาฬิกาดำน้ำในระบบโครโนกราฟ จับเวลาแบบ 1/5 วินาที นานถึง 60 นาที ที่จะกลายเป็นฮีโร่แห่งท้องทะเล **ด้วยระบบกันน้ำได้ลึกถึง 200 เมตร** ผสานเทคโนโลยีระบบโซลาร์เซลล์ ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และแสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์มาใช้ในการขับเคลื่อนของเวลาได้ยาวนานสูงสุดถึง **6 เดือน** ผนวกความแข็งแรงกับเกราะป้องกันตัวเครื่องด้วยตัวเรือนและสายสแตนเลสสตีลชั้นดี ลงตัวกับปุ่มกดชั้นเกลียวที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการป้องกันน้ำเข้า และฝาหลังเกลียวที่ช่วยต้านแรงกดดันจากการอัดตัวของมวลน้ำ **เพื่อให้สามารถดำดิ่งผจญภัยได้น้ำได้ถึง 200 เมตร** โดดเด่นกับหน้าปัดสีน้ำทะเล ราวกับฮีโร่แห่งสายน้ำ ที่จะคอยปกป้องดูแลมหาสมุทรได้อย่างไม่มีสะดุด..ไม่หยุดความมันส์ !!! **ในราคา 14,630 บาท**

พบกับ **SEIKO Sport Summer Collection [ไซโก สปอร์ต ซัมเมอร์ คอลเลคชั่น]** สปอร์ต ไม่กลัวน้ำ! ที่จะสร้างปรากฏการณ์ทำลาย ประสบการณ์แห่งความท้าทายต้อนรับซัมเมอร์นี้พร้อมกันทั่วประเทศ ที่ **เคาน์เตอร์ไซโก และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ www.facebook.com/SeikoClub**